

Số: /BC-UBND

Tràng Định, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri

(Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm của HĐND huyện)

Trước kỳ họp thứ mười bốn, các tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 22 điểm/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Có 13 ý kiến kiến nghị được Thường trực HĐND huyện tổng hợp¹, theo đó: Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi (05 kiến nghị); Lĩnh vực nước sạch sinh hoạt (02 kiến nghị); Lĩnh vực điện (05 kiến nghị); Lĩnh vực viễn thông (01 kiến nghị).

UBND huyện báo cáo tiến độ và một số kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến thời điểm báo cáo như sau:

+ 02 kiến nghị đã được giải quyết về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi và Viễn thông.

+ 06 kiến nghị đang giải quyết (gồm: 01 kiến nghị về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi; 01 kiến nghị về nước sạch sinh hoạt; 04 kiến nghị thuộc lĩnh vực điện).

+ 05 kiến nghị giải quyết theo lộ trình (gồm: 03 kiến nghị về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi; 01 kiến nghị về lĩnh vực nước sạch sinh hoạt; 01 kiến nghị về điện).

Kết quả giải quyết từng ý kiến, kiến nghị như sau:

I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ GIẢI QUYẾT

(Gồm 02 ý kiến về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông và Viễn thông)

(1) Xã Hùng Việt: Cử tri trường Mầm non, TH, THCS Hùng Việt đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng dãy phòng hành chính và phòng nghỉ bán trú cho học sinh, vì hiện tại dãy phòng hành chính của các nhà trường là phòng tạm, mái lợp bằng Fibro xi măng và đã xuống cấp.

UBND huyện đã phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Sự nghiệp giáo dục cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Hùng Việt số tiền 1.100 triệu đồng và Công trình Sửa chữa Trường TH&THCS Hùng Việt, số tiền 250 triệu đồng tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 26/3/2024.

(2) Xã Chi Lăng: Thôn Khảo Bàn: Tiếp tục đề nghị UBND huyện chỉ đạo VNPT di chuyển cột Cáp Quang gần nhà văn hóa Khu Đoàn Lừ hiện nay cột

¹ Báo cáo số 442 ngày 16/12/2023, Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo trình Kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026).

cáp quang ở giữa ngã 3 đường nội đồng nên máy cày, máy gặt không xuống cánh đồng được.

UBND huyện đã đề nghị Trung tâm Viễn thông Trảng Định đã đi khảo sát và đơn vị đã thực hiện xong việc trồng cột khác và dỡ bỏ cột cáp nằm giữa đường bê tông nội đồng gần nhà Văn hóa khu Đoòng Liu, hiện nay đường bê tông đã thông thoáng.

II. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐANG GIẢI QUYẾT

1. Lĩnh vực hạ tầng, giao thông, thủy lợi (01 kiến nghị)

(1) Xã Tri Phương: Cử tri thôn Cốc Mười, xã Tri Phương ý kiến năm 2021 thôn có 22 người dân được gọi đi làm công trình xây dựng đường lên hang Cốc Mười, công trình do Ban quản lý xây dựng huyện Trảng Định làm chủ đầu tư công trình đã hoàn thành tuy nhiên người dân đi làm vẫn chưa được thanh toán tiền; 22 người dân tham gia tổng số tiền công chưa được thanh toán là 91.162.000 đồng (chín mươi một triệu một trăm sáu hai nghìn đồng). Đề nghị UBND huyện đôn đốc nhà thầu chi trả tiền công lao động cho nhân dân.

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư dự án) đề nghị Nhà thầu thi công xây lắp thanh toán đầy đủ, kịp thời cho người dân. Qua kiểm tra, xác minh đến thời điểm hiện tại Nhà thầu thi công đã thanh toán 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu) cho 22 lao động tham gia xây dựng công trình Đường lên hang Cốc Mười vào cuối năm 2023. Nhà thầu đã làm việc, thỏa thuận với người lao động và sẽ tiếp tục chi trả phần còn lại cho người dân đảm bảo kịp thời.

2. Lĩnh vực nước sạch sinh hoạt (01 kiến nghị)

(1) Xã Tri Phương: Trạm y tế xã Tri Phương đưa vào sử dụng từ năm 2017, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng công trình nước sạch để phục vụ công tác khám chữa bệnh; Hiện nay trạm sử dụng nhờ nguồn nước của các hộ dân được dẫn từ khe núi, tuy nhiên nguồn nước không ổn định và thiếu nước vào mùa khô; vì vậy khó khăn cho hoạt động của trạm; Cử tri đề nghị UBND huyện khảo sát và đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho trạm y tế xã để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện kiểm tra các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã. Qua kiểm tra cho thấy các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn đều đã xuống cấp và được đánh giá là kém bền vững. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Trảng Định tham mưu bố trí các nguồn vốn hợp pháp, xã hội hóa để đầu tư xây dựng. Trung tâm Y tế huyện sẽ cân đối bố trí nguồn vốn và thực hiện trong **năm 2024**.

3. Lĩnh vực điện (04 kiến nghị)

(1) Xã Chi Lăng: Thôn Bản Chang: Đề nghị điện lực huyện khảo sát nâng cấp thay cột điện khu đập Pác Giàng, đoạn xuống nhà Phan Văn Thiện, Hoàng Văn Luyện; Đề nghị thay thế cột điện tại khu Nà Pàn, khu Pác Tạng (sau nhà bà Hoàng Thị Hiên) do là cột nhân dân tự đổ hiện nay đã xuống cấp dây điện bị trùng cần được thay thế để đảm bảo an toàn.

UBND huyện đã đề nghị Điện lực Trảng Định rà soát và tham mưu giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. Qua kiểm tra đến thời điểm hiện tại đã thi công xong phần đường dây đang thi công phần chuyển lưới hòm công tơ, dự kiến thực hiện xong trong tháng **06/2024**.

(2) *Xã Kháng Chiến: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 thực hiện đầu tư 2022-2023 đoạn đi qua địa phận thôn 1, xã Kháng Chiến được thi công trong năm 2022; khi thi công gây thiệt hại về cây cối, hoa màu của 16 hộ dân trên địa bàn thôn, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuy nhiên Ngành điện vẫn chưa chi trả tiền đền bù thiệt hại; vậy cử tri thôn 1 đề nghị Ngành điện sớm chi trả đền bù cho những hộ dân.*

Do còn vướng mắc một số thủ tục pháp lý để phê duyệt phương án bồi thường nên tiến độ chi trả chậm. Công ty Điện lực Lạng Sơn đã chuyển kinh phí về TTPTQĐ để chi trả tạm ứng cho các hộ dân (thời gian sẽ thực hiện trong tháng 06/2024). UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Điện lực phối hợp với TTPTQĐ và các phòng ban của huyện đề sớm phê duyệt phương án đền bù và sẽ chi trả 100% chi phí cho các hộ bị ảnh hưởng.

(3) *Xã Hùng Việt: Cử tri thôn Cốc Bao, xã Hùng Việt kiến nghị ngành điện thay thế, nâng cấp cột điện và đường dây tải điện đoạn từ thôn Cốc Bao sang xóm Phiêng Chuông vì hiện tại các cột điện bị nghiêng, đường dây điện là dây trần võng xuống thấp gây nguy hiểm cho người dân.*

UBND huyện đã đề nghị Điện lực Trảng Định rà soát và tham mưu giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. Qua kiểm tra đến thời điểm hiện tại Điện lực Trảng Định đã phối hợp với thôn kiểm tra tại hiện trường kết quả cụ thể như sau:

- Các cột điện nghiêng tổng 11 cột loại bê tông do dân tự đúc.
- 02 Khoảng dây võng: 01 khoảng sử dụng dây bọc; 01 khoảng sử dụng dây trần; 02 vị trí néo tạm lên cây.

*. Hướng giải quyết:

- Đối với khoảng dây trần sẽ tiến hành thay thế trong tháng **6/2024**.
- Đối với các vị trí cột bị nghiêng, đơn vị Điện lực đã đăng ký danh mục với cấp trên khi được phê duyệt nguồn vốn sẽ thực hiện cải tạo toàn bộ đường dây.

(4) *Xã Khánh Long: Cột điện tại Trạm hạ thế Khuổi Sả đi cụm dân cư Khuổi Sáy, xã Khánh Long gồm các cột số 123, 126, 128, 130 bị nghiêng. Đề nghị Điện lực huyện kiểm tra, có phương án khắc phục đảm bảo an toàn cho nhân dân.*

UBND huyện đã đề nghị Điện lực Trảng Định rà soát và tham mưu giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. Qua xác minh đến thời điểm hiện tại Điện lực đã kiểm tra các vị trí cột có xu hướng nghiêng tuy nhiên vẫn đảm bảo vận hành, đối với vị trí cột 1.26 có tình trạng hở móng cột Điện lực sẽ bố trí nhân lực xử lý trong tháng **6/2024**.

III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GIẢI QUYẾT THEO LỘ TRÌNH

1. Lĩnh vực hạ tầng, giao thông, thủy lợi (03 kiến nghị)

(1) *Xã Tri Phương: Cử tri thôn Cốc Mươi, xã Tri Phương kiến nghị hiện nay trên địa bàn thôn có 2 tuyến mương đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư là mương Nà Han - Phai Keo dài 900m và mương Phai Pét dài 500m cử tri đề nghị UBND huyện khảo sát và bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng; vì 2 mương nước phục vụ diện tích tưới tiêu lớn, mương Phai Keo phục vụ diện tích tưới tiêu cho 27,5 ha đất; tuyến mương Phai Pét phục vụ diện tích 16,8ha đất.*

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp khảo sát Sau khi kiểm tra cho thấy:

- Mương Nà Han – Phai Keo là tuyến mương đất có chiều dài 750m phục vụ nước tưới cho khoảng hơn 20ha. Để đầu tư công trình này cần bố trí kinh phí khoảng 800,0 triệu đồng.

- Mương Phai Pét là tuyến mương có chiều dài khoảng 470m phục vụ cho diện tích khoảng trên 10ha đất. Kinh phí dự kiến xây dựng khoảng 500,0 triệu đồng.

Do kinh phí của huyện còn nhiều khó khăn, nên chưa thể đầu tư ngay được. UBND huyện đã chỉ đạo tổng hợp để đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn **2025-2030**.

(2) *Xã Quốc Khánh: Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư tiếp 270m để tuyến mương thủy lợi Bó Diếng (thôn Nà Cọn).*

UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra công trình vào ngày 12/3/2024. Qua quá trình kiểm tra cho thấy tại đây có tuyến mương đất dài khoảng 270m nối tiếp mương bê tông. Kinh phí dự kiến để thực hiện công trình này khoảng 300,0 triệu đồng. Do kinh phí của huyện còn nhiều khó khăn, nên chưa thể đầu tư ngay được. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT tổng hợp để đề xuất đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn **2025-2030**.

(3) *Xã Tân Minh: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng mương thủy lợi Hát Sli Bản Khén, Thôn 4 với chiều dài 800m, phục vụ tưới tiêu cho 10ha; Đầu tư đập dâng nước cao 3m, Chiều rộng khoảng 6m.*

UBND huyện đã chỉ đạo khảo sát. Sau khi kiểm tra cho thấy: Tại đây chưa có công trình đầu mối và hệ thống mương dẫn. Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng công trình để hỗ trợ cho công trình đập Nà Sảng, thôn 4. Quy mô công trình gồm xây dựng một đập dâng và 1.800m mương. Kinh phí dự kiến khoảng 2,7 tỷ đồng. Do kinh phí của huyện còn nhiều khó khăn. UBND huyện đã chỉ đạo tổng hợp để đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn sau.

2. Lĩnh vực nước sạch sinh hoạt (01 kiến nghị)

Xã Kháng Chiến: Thôn 1 (xóm Bản Slàn) hiện có 86 hộ dân với 349 nhân khẩu, các hộ gia đình trong thôn hiện đang sử dụng nước sông để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, nguồn nước sông không đảm bảo vệ sinh; cử tri kiến nghị với UBND huyện khảo sát, bố trí vốn xây dựng công trình nước sạch cho nhân dân trong thôn.

UBND huyện đã chỉ đạo khảo sát các nguồn nước trên địa bàn xã. Sau khi khảo sát, tính toán lên phương án, UBND huyện đã đề xuất tỉnh đầu tư công trình nước sinh hoạt trên và đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện chiến

lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Lĩnh vực điện (01 kiến nghị)

(1) *Xã Đề Thám: Đề nghị UBND huyện xem xét có ý kiến với điện lực huyện hỗ trợ cột bê tông và dây điện để Nhân dân thôn Bắc Ái kéo đường điện khu Đông Phiêng, vì hiện nay đường điện mắc qua cây rừng không đảm bảo an toàn; đề nghị điện lực huyện hỗ trợ, xây dựng đường điện tuyến Cốc Slây - Pò Muông.*

UBND huyện đã đề nghị Điện lực Tràng Định rà soát và tham mưu giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. Qua kiểm tra các đường dây trên đều là dây sau công tơ kéo điện về nhà các hộ dân (khoảng cách xa có hộ khoảng 1km). Qua trao đổi, làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn cùng phối hợp xem xét giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên Công ty Điện lực Lạng Sơn là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực Miền bắc không bố trí được nguồn vốn để hỗ trợ. UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, sẽ xem xét chỉ đạo bố trí kinh phí, các nguồn vốn hợp pháp, vận động tranh thủ các nguồn xã hội hóa²... để thực hiện để đảm bảo an toàn lưới điện sau công tơ của các hộ gia đình.

UBND huyện trân trọng báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri được tổng hợp trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện;
- Các Tổ, đại biểu HĐND huyện.
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Như Bách

² Điện lực sẽ hỗ trợ phần nhân công kỹ thuật thực hiện khảo sát, thiết kế..nếu thôn có nhu cầu; Hiện nay tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện có sẵn 10 cột bê tông thu hồi của các dự án nếu các hộ dân có nhu cầu thì chủ động liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất để làm các thủ tục giao nhận.